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ก้าวสู่ความโปร่งใส
และมีคุณธรรมระดับ 
กับการประเมิน ITA ปี 2563

รองเลขาธิการ กสทช. สายงานยุทธศาสตร์
และกิจการองค์กร และประธานคณะกรรมการ
ประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสของ 
ส�านักงาน กสทช.

นายไตรรัตน์ วิริยะศิริกุล

จากจ�านวนหน่วยงานของรัฐที่ เข ้าร ่วม 
การประเมินทั้งหมดเกือบ 9,000 หน่วยงาน 
นับว่าท�าผลงานได้ยอดเยี่ยมแล้วในปีแรก  
ซึ่งต้องขอบคุณพนักงานทุกคนที่ร ่วมมือ
ร่วมใจกนัจนสร้างมาตรฐานไว้ในระดบัทีด่มีาก”

มีคุณธรรมและโปร่งใส  
ภาพลักษณ์ที่ดีจาก ITA

“ท่านประธาน กสทช. ท่านกรรมการ  
กสทช. และท่านเลขาธกิาร กสทช. มนีโยบาย
ว่าอยากเห็นองค์กรของเรามีความโปร่งใส 
ในทกุด้าน จงึมอบหมายภารกจิเรือ่งการจดัซือ้
จดัจ้างให้ผมเป็นผูด้แูล โดยมวีตัถปุระสงค์คอื
ทุกงานที่รับผิดชอบต้องส�าเร็จและอยู ่บน 
พืน้ฐานความโปร่งใส ตรงกบัความมุง่หมายของ 
ป.ป.ช. ที่ต้องการให้การจัดซื้อจัดจ้างของ
หน่วยงานภาครฐัมคีวามโปร่งใส ตรวจสอบได้ 
และมีคุณภาพ ซึ่งผลการประเมิน ITA ของปี 
2562 เป็นเครื่องพิสูจน์ได้เป็นอย่างดีว่า  
เราบรรลุเป้าหมายในด้านนี้แล้ว การได้รับ
การประเมนิในระดบั A ท�าให้ภาพลกัษณ์ของ
ส�านกังาน กสทช. น่าเชือ่ถือและเป็นทีเ่ชือ่ม่ัน

ส่ิงส�าคญัในการท�างานของหนว่ยงานภาครฐั คอื คณุธรรมและความโปรง่ใส 
ส�านักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ  
หรือ ป.ป.ช. จึงได้ก�าหนดให้มีการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส 
ในการด�าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ หรือ ITA (Integrity and  
Transparency Assessment) ขึ้นในปีงบประมาณ พ.ศ. 2561-2564  
ซึง่ ส�านกังาน กสทช. ไดเ้ขา้ร่วมการประเมนิคร้ังแรกเมือ่ป ี2562 ท่ีผา่นมา 
และสามารถคว้าอันดับ 1 ของกลุ่มหน่วยงานของรัฐอื่นๆ ด้วยผลการ
ประเมินระดับ A มาครองได้ ทั้งยังรั้งอันดับที่ 40 ของประเทศไทย  
ทว่าความท้าทายของปีนี้คือการก้าวไปสู่ผลการประเมินระดับ AA  
ซึ่ง นายไตรรัตน์ วิริยะศิริกุล รองเลขาธิการ กสทช. สายงานยุทธศาสตร์
และกจิการองคก์ร มองว่าไม่ใช่เรือ่งยากทีจ่ะกา้วไปใหถ้งึฝนั หากเราทกุคน
ร่วมแรงร่วมใจกันท�าฝันนั้นให้เป็นจริง

ระดับ A และอันดับ 40  
ของประเทศ ความส�าเร็จ 
ในปี 2562

“เมื่อปี 2561 ผมได้เห็นผลการประเมิน 
ITA ของส�านักงาน ป.ป.ช. ทางหนังสือพิมพ์
แล้วคิดว่าเป็นการประเมนิทีด่แีละน่าเข้าร่วม 
เพื่อจะได้พิสูจน์ว่าส�านักงาน กสทช. เรามี
ความโปร่งใสจริงๆ กระท่ังปีที่ผ่านมาเรา 
ได้รับหนังสือเชิญให้เข้าร่วมการประเมิน  
จงึประชมุหารอืกนัทนัทว่ีาจะท�าอย่างไรให้ได้
รับการประเมินในระดับ AA ซ่ึงเป็นระดับ

สูงสุด โดยขณะนั้นการจะได้ระดับ AA ต้องมี
ผลการประเมินสูงกว่า 90 เปอร์เซ็นต์ขึ้นไป 
แต่ภายหลังมีการปรับเกณฑ์การตัดสินว่า
ระดับ AA ต้องได้คะแนน 95 เปอร์เซ็นต์ขึ้นไป 
ซึ่ งด ้วยความที่ เป ็นป ีแรกเราจึงพบกับ 
ปัญหาและอุปสรรคบางประการ ท�าให้ถูก 
ตัดคะแนนไป จึงได้คะแนนรวม 94.71 และ
ได้รับการประเมินที่ระดับ A ขาดเพียง 0.29 
คะแนนเท่านั้นก็จะได้ระดับ AA ตามที่ตั้งใจ 
แต่ถงึอย่างนัน้เรากภ็มูใิจมาก เพราะได้คะแนน
สูงเป็นอันดับหนึ่งของกลุ ่มหน่วยงานของ 
รฐัอืน่ๆ และเป็นอนัดบัที ่40 ของประเทศไทย 
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ของทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องมากขึ้น ทุกคนที่ก้าว
เข้ามาในส�านักงานของเรา ไม่ว่าจะเข้ามา 
เพื่อขอรับใบอนุญาต หรือเพื่อท�าการจัดซ้ือ
จัดจ้าง จึงมั่นใจว่าที่นี่เป็นองค์กรที่โปร่งใส
และมีคณุธรรมอย่างแท้จริง ซ่ึงเป้าหมายต่อไป
ผมวางไว้ว่าเราจะมุ่งมั่นเดินตามแผนเดิม 
ท่ีตั้งใจไว้ให้ดีที่สุด และคว้าผลการประเมิน 
ในระดบั AA มาให้ได้ เพือ่ตอกย�า้ความเช่ือมัน่
ให้กับทุกคนและทุกส่วนที่เกี่ยวข้อง”

AA เป้าหมายที่รออยู่  
ฝันให้ไกลต้องไปให้ถึง

“ส�าหรับเป้าหมายการประเมิน ITA  
ในระดับ AA ของปีนี้ ผมคิดว่าไม่ยากที่จะ
ท�าให้เป็นจริง หากทุกฝ่ายร่วมมือร่วมใจกัน 
โดยปัจจยัส�าคญัทีจ่ะพาเราก้าวไปถงึจุดนัน้ได้
ประกอบไปด้วย 3 ส่วน ส่วนแรกคอืความเข้าใจ
ในแนวทางการประเมนิ ITA และการตอบค�าถาม
ที่ชัดเจนของพนักงาน ส่วนที่สองคือบุคคล
ภายนอกซึ่งเกี่ยวข้องกับส�านักงาน กสทช.  
ที่ต้องเข้าใจระบบการท�างานของเราและ
ตอบค�าถามของ ป.ป.ช. ให้ได้อย่างชัดเจน 
เช ่นเ ดียวกัน ส ่วนสุดท ้ายคือเว็บไซต  ์
ของส�านักงาน กสทช. ที่ ป.ป.ช. จะต้อง 
เข้ามาตรวจสอบ จากประสบการณ์ปีท่ีแล้ว 
คณะกรรมการตรวจสอบเข ้ า เ ว็บไซต  ์
ของเราไม่ได้ ท�าให้ถูกตัดคะแนน ปีนี้เราจึง
เตรียมการไว้อย่างดีด้วยการมอบหมายให้
ส�านักเทคโนโลยีสารสนเทศด�าเนินการ
ปรบัปรงุแก้ไขทัง้เรือ่งระบบและการจัดเตรยีม
ข้อมูลข่าวสารที่จะต้องมีอยู ่บนเว็บไซต  ์
ให้ครบถ้วน” 

ส�ำหรับเป้ำหมำย
กำรประเมิน ITA
ในระดับ AA ของปีนี ้
ผมคิดว่ำไม่ยำกทีจ่ะ
ท�ำให้เป็นจริง หำกทุก
ฝ่ำยร่วมมือร่วมใจกัน 

“เมื่อทราบปัจจัยเหล่านี้แล้วเราจึงเริ่ม
ด�าเนินการสร้างความเข้าใจให้พนักงาน 
มองเห็นเป้าหมายเดียวกัน โดยได้ประชุม
คณะกรรมการที่จัดต้ังข้ึนเพ่ือท�างานด้านน้ี 
โดยเฉพาะ จากนั้นจึงเชิญ ITA Agent จาก
ทาง ป.ป.ช. มาอบรมให้ความรู้แก่พนักงาน
รวมถงึผูท้ีเ่กีย่วข้องภายนอก นอกจากน้ียังได้
ซ้อมการประเมินก่อนจะเข้าสู่กระบวนการ
ประเมนิจรงิ เพือ่ให้พนกังานและผูท้ีเ่กีย่วข้อง
เข้าใจวัตถุประสงค์ตลอดจนเจตนารมณ์ 
ท่ีแท้จริงของการประเมิน ITA ซึ่งด้วยการ
วางแผนการท�างานเช่นน้ีผมเชื่อเหลือเกินว่า 
เราจะไปถึงฝันได้อย่างแน่นอน”

หากร่วมแรงร่วมใจ  
มั่นใจว่าต้องท�าได้

“ผมอยากบอกกับพนักงานทุกคนว่า  
สิ่งที่เราก�าลังท�าอยู่คือการท�าให้ส�านักงานฯ 
ของเราก้าวไปสูค่วามส�าเร็จและเป็นทีย่อมรบั
ของประชาชน ด้วยการพิสจูน์ตวัเองว่า เราเป็น
องค์กรที่โปร่งใส มีคุณธรรม และพร้อมที่จะ 
สร้างคุณธรรมและจรยิธรรมให้เกิดขึน้ในสงัคม 
เพราะหากเราซึง่เป็นองค์กรของรฐัไม่มคีณุธรรม
และความโปร่งใสเสยีเอง กค็งยากทีจ่ะช่วยกนั
สร้างความเป็นธรรมและความโปร่งใสให ้
เกดิขึน้ในสงัคมได้ เพราะฉะนัน้เราต้องร่วมมือ
ร่วมใจกัน ซึ่งผมเชื่อมั่นในตัวพนักงานว่า  
ทุกท ่านมีความต้ังใจในการท�างานและ 
มีความซื่อสัตย์สุจริตอยู ่ในหัวใจอยู ่แล้ว  
ดังนั้นเราต้องท�าได้และท�าได้ดีมากด้วย  
หากถามว่าหนักใจไหมทีจ่ะต้องพาส�านักงาน 
กสทช. ไปให้ถึงระดับ AA ในการประเมิน  
ITA ปีน้ี บอกได้เลยว่าไม่หนักใจ เพราะด้วย
ศกัยภาพของพนกังานทกุคนแล้ว ผมม่ันใจว่า
เราท�าได้ครับ” 

รองเลขาธิการ กสทช. สายงาน
ยทุธศาสตร์และกจิการองค์กร ผู้รบัผิดชอบ
ภารกจิพสิจูน์ความโปร่งใสและคณุธรรม
ของส�านักงานของเรา ปิดท้ายด้วย
ถ้อยค�าที่หนักแน่นและมั่นใจที่จะน�าพา
พวกเราให้ก้าวไปสูผ่ลการประเมิน ระดับ AA 
ในปีนี้ที่อยู่ไม่ไกลเกินเอื้อม
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